



## ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขยายทอดตลาดวัสดุ ชำรุด จำนวน ๕ รายการ

ที่ คค ๐๖๐๔๘/พ.๕.๒/ ๑ /๒๕๖๒

ด้วยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดวัสดุ ชำรุด จำนวน ๕ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้.-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลผู้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล และต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลผู้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คเป็นเงิน ๑,๘๔๕ .-บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันขยายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าผู้ราคา โดย กรมทางหลวง จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลผู้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลผู้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลผู้ราคาซื้อ เว้นแต่ผู้ประมูลผู้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลผู้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาด กรมทางหลวง มีสิทธิรับหลักประกัน ได้ทันที

๓. ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาดโดยทันที พร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมด หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลผู้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ การขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคา และกรมทางหลวงมีสิทธิที่จะรับหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงิน ไม่คุ้มราคาและค่าขยายทอดตลาดชั้นเดิมผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ชำระราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อ ได้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของ กรมทางหลวง ภายใน 7 วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิที่จะรับสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขาย หรือยกเลิกการขยายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลผู้ราคาเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลผู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร / ยานพาหนะ ให้ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อเมื่อได้ชำระ เงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการ โอนทะเบียนผู้รับ โอนต้องเสียค่า โอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อเพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. ~~การขายเครื่องจักร / ยานพาหนะที่ข้อมรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้~~

๙. ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่ขายได้ ณ สำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลผู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ **- 1 ส.ค. 2562**


ณ ที่...อาคารเอนกประสงค์แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์... ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ **- 8 ก.พ. 2562**

(ลงชื่อ) 

(นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยระกิจ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง 

หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลผู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล

ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๐๕.๓๐ น.

รายละเอียดของวัสดุ ขำรอด

แบบท้ายประกาศขายทอดตลาด เลขที่ กก ๐๖๐๕๘/พ.๕.๒/๑ /๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	สถานที่เก็บพัสดุ
1	กิ่งคู้	8	กิ่ง	คลังพัสดุแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2	กิ่งเดี่ยว	3	กิ่ง	
3	โคมไฟฟ้า ขนาด 250 วัตต์	16	โคม	
4	เซฟตี้สวิทช์ ขนาด 30-A	1	ตัว	
5	เซฟตี้สวิทช์ ขนาด 60 A	12	ชุด	
6	บัลลาสต์ ขนาด 250 วัตต์	36	ตัว	
7	แบตเตอรี่แห้ง	24	ลูก	
8	เฟอร์มาโทรลรีเลย์ ขนาด 60 A	18	ชุด	
9	เสาไฟฟ้า ความสูง 9 เมตร	15	ต้น	

หมายเหตุ ขาดตามสภาพที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

(นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยชนะกิจ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์